

## เม็กซิโกจะเริ่มส่งออกกล้วยไปจีนเป็นครั้งแรก



นาย Victor Villalobos Arambula รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (SADER) ประกาศในระหว่างการเข้าพบเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยในรัฐตาบัสโกว่าเม็กซิโกจะเริ่มส่งออกกล้วยจำนวน ๑๕๐ ตู้คอนเทนเนอร์แรกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายในอีกหนึ่งเดือน หลังจากประสบความสำเร็จในการเยือนและบรรลุข้อตกลงด้านสุขอนามัยพืชเพื่อการนำเข้ากล้วย โดยจะส่งกล้วยที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสุขอนามัยพืช

การส่งออกกล้วยของเม็กซิโกไปยังจีนครั้งนี้มีปริมาณ ๒๐ ตัน/ตู้คอนเทนเนอร์ รวมทั้งหมดประมาณ ๓,๐๐๐ ตัน โดยจะออกเดินทางจากท่าเรือเมือง Manzanillo ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ

รัฐมนตรีฯ ได้เน้นย้ำให้กลุ่มผู้ผลิตในรัฐตาบัสโกและรัฐอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ให้ความสำคัญมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสุขอนามัยพืช เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้กับจีน โดยกล่าวว่าชื่อเสียงของประเทศเป็นเรื่องที่สำคัญ และเม็กซิโกเป็นประเทศที่ได้รับความไว้วางใจจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลาหลายปีในด้านการจัดการด้านสุขอนามัยพืช

ผู้ผลิตทั้งจากในรัฐตาบัสโก และจากในรัฐอื่นๆ เช่น เซียปัส เวราครูซ โกลิมา และฮาลิสโก จะสามารถส่งออกกล้วยได้ก็ต่อเมื่อได้รับการรับรองมาตรฐานเพื่อการส่งออกจากสำนักงานแห่งชาติด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และคุณภาพของการเกษตรและอาหารของเม็กซิโก (SENASICA) และคณะกรรมการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขอนามัยแห่งชาติ (COFEPRIS) รวมทั้งยังต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีศักยภาพในการผลิตสินค้าคุณภาพสูง

ทางด้านนาย Adrian Prats Leal ประธานคณะกรรมการระบบการผลิตกล้วยแห่งชาติ กล่าวว่าข้อตกลงทางการค้าระหว่างเม็กซิโกและจีนฉบับนี้จะนำผลประโยชน์มาให้กับผู้ผลิตในประเทศกว่า ๕,๐๐๐ ราย รวมทั้งภาคการผลิตโดยรวม ที่สร้างงานทั้งแบบทางตรงกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ตำแหน่ง และทางอ้อมอีกกว่า ๑๖๔,๐๐๐ ตำแหน่ง อันส่งผลประโยชน์ให้ผู้คนกว่า ๑.๕ ล้านรายในประเทศ

ในโอกาสเดียวกัน นาย Adan Augusto Lopez Hernandez ผู้ว่าการรัฐตาบัสโก ยังได้กล่าวเสริมอีกว่า เกษตรกรรมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างความหลากหลายให้กับภาคเศรษฐกิจของรัฐ นอกจากการผลิตน้ำมัน ทำให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างงานได้ในอนาคต

ที่มา: <https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/en-un-mes-comenzara-mexico-a-exportar-platano-a-china-anuncia-sader>

ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

พฤษภาคม ๒๕๖๒